
ลัดฟ้าเพื่อศึกษากฎหมายในภาคพื้นยุโรป
 ดร.จารุวรรณเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เลือกเรียนด้านกฎหมาย

มหาชน ที่ University Robert Schuman ประเทศฝรั่งเศส  
จนจบปริญญาโทและปริญญาเอก การเรียนของ ดร.จารุวรรณ 
นอกเหนือจากวิชากฎหมายต่าง ๆ  อาทิ กฎหมายรัฐธรรมนูญ  
กฎหมายปกครอง และกฎหมายการคลงัสาธารณะซึง่เป็นวชิาหลกัแล้ว  
ดร.จารวุรรณได้ใช้ช่วงเวลาในฝรัง่เศสอย่างคุม้ค่าด้วยการลงเรยีนวชิา
กฎหมายปกครอง กฎหมายภาษอีากร ปรชัญา และสงัคมซึง่เป็นวชิา
ที่สอนในระดับปริญญาตรีไปพร้อมกัน

 “การเรียนกฎหมายมหาชนในระดับปริญญาโท หากเรียนแบบ
ก้าวกระโดดอาจไม่รู้ความคิดหรือเบ้ืองหลังระบบกฎหมายของเขา 
ดิฉันจึงดูว่าวิชาใดน่าสนใจบ้าง แล้วเดินเข้าไปขออนุญาตอาจารย์
ในชั้นปริญญาตรี เข้าไปนั่งฟังในห้องบรรยายรวม เขาอนุญาต
และรู้สึกยินดีเพราะไม่มีนักศึกษาปริญญาโทท่ีเป็นต่างชาติเข้าไป
ขอเรียนมาก่อน เม่ือเข้าไปเรียนท�าให้ได้รู้รากฐานและแนวคิดของ
กฎหมายฝรัง่เศสอย่างแท้จรงิ ในขณะเดยีวกนักไ็ด้ฝึกภาษากฎหมาย
ของฝรั่งเศสด้วย ท�าให้มีอะไรติดสมองกลับมาใช้งานมากมาย  
แม้ทุกวันนี้จะจ�ารายละเอียดได้ไม่แม่น แต่เราจะรู้ว่าโครงสร้างหรือ
ระบบใหญ่เป็นอย่างไร”

 

ดร.จารุวรรณ เฮงตระกูล
นกักฎหมายทีค่วามเชีย่วชาญเกิดจากการลงมอืท�าและปฏบิติัจริง

ดร.จารุวรรณ เฮงตระกูล ลูกหม้อของส�านักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกามาร่วม 37 ปี กับวันนี้ในต�าแหน่ง 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ตลอดเส้นทาง 
การท�างาน ท่านได้มีส่วนส�าคัญในการปรับปรุงแก้ ไข
กฎหมายด้านเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจหลายฉบับ 
ซ่ึงทั้งหมดเป็นการเรียนรู้และเก็บเก่ียวประสบการณ์จาก
การลงมือท�าและปฎิบัติจริงท่ีหาเรียนไม่ได้จากต�าราหรือ
มหาวิทยาลัยใด กระทั่งกลายเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญ
กฎหมายดา้นเศรษฐกิจและกฎหมายมหาชนของประเทศ

ดร.จารุวรรณ เฮงตระกูล
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
และกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญที่สั่งสมจากนอกต�ารา
 หลังจากที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ดร.จารุวรรณ 

กลับเข้าท�างานในปี 2539 ซึ่งเป็นช่วงเร่ิมต้นของวิกฤตเศรษฐกิจ 
และได้รับมอบหมายให้เป็นหน่ึงในทีมงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางด้านเศรษฐกิจขนานใหญ่ในช่วงนั้น 
ร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

 จนกระทั่งในปี 2550 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มี Hamburger Crisis 
เกิดขึ้น ช่วงนั้น ดร.จารุวรรณได้ท�างานร่วมกับ ธปท. อย่างใกล้ชิด  
เพราะวิกฤตเศรษฐกิจครั้งน้ันเริ่มต้นจากปัญหาสถาบันการเงิน
ของสหรัฐฯ ส่งผลให้ประเทศไทยต้องมีการปรับปรุงและสังคายนา
กฎหมายการเงินและการธนาคารครั้งใหญ่เช่นกัน

ต่อมาในช่วงปี 2554-2555 ต้องออกกฎหมายเกีย่วกบัการบรหิาร
จัดการกองทุนเพ่ือการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) 
เพ่ือจัดการหนี้ของประเทศจ�านวน 1.44 ล้านล้านบาท การวาง
โครงสร้างของกฎหมายดังกล่าวช่วยให้การจัดการหนี้บรรลุผลตาม
ความมุง่หมายอย่างมปีระสทิธภิาพ และคาดการณ์ว่าจะสามารถช�าระหนี ้
ได้ภายในระยะเวลา 20 ปี จากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ในปี 2554  
ว่าหนี้ FIDF จะต้องใช้ระยะเวลาช�าระหนี้ถึง 40 ปี

ดร.จารวุรรณได้ขอบคณุโอกาสท่ีได้ร่วมงานกบั ธปท. ในอกีหลายวาระ 
ไม่ว่าจะเป็นการท�างานในฐานะหนึง่ในกรรมการคุม้ครองข้อมลูเครดติ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน  
จนกระทั่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ธปท. โอกาส
เหล่าน้ีท�าให้เห็นภาพและเรียนรู้การใช้บังคับกฎหมายด้านการเงิน 
การธนาคาร และเศรษฐกิจจากผู้ที่มีความรู้ทั้งจากคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ  รวมถึงผู้ว่าการ และเจ้าหน้าที่ของ ธปท. “ช่วงเวลา 
ที่เข้ามาท�างานเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจท�าให้มีโอกาสได้จับงาน 
การเงินการธนาคาร และกฎหมายเศรษฐกจิท่ีเกีย่วข้องทัง้หมด โอกาส
เหล่าน้ีท�าให้เกิดการสั่งสมความรู้ความเข้าใจที่ไม่อาจหาได้ในต�ารา  
ไม่มีมหาวิทยาลัยใดที่จะสอนเราได้ครบถ้วนอย่างนี้”

ฉบับที่ 2 ปี 2562
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เรื่อง : กองบรรรณาธิการ



ความท้าทายของนักกฎหมายสมัยใหม่
 ดร.จารุวรรณได้สรุปกระบวนการท�างานของคณะกรรมการ

กฤษฎีกาว่า มีหน้าที่ส�าคัญ 2 ส่วน หนึ่ง คือ การจัดท�ากฎหมาย
ไม่ว่าในรูปของการยกร่างกฎหมายใหม่ หรือ การตรวจพิจารณา
ร่างกฎหมายทีค่ณะรฐัมนตรอีนมุตัหิลักการ สอง คอื การให้ความเหน็
ทางกฎหมายท่ีหน่วยงานมีปัญหาในการใช้บังคับกฎหมาย ซึ่ง
การท�างานเหล่าน้ีจะมีส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นฝ่าย
เลขานุการท�าหน้าที่ค้นคว้าหลักกฎหมาย เอกสารข้อมูลต่าง ๆ  
และอธบิายหลกักฎหมายให้ครอบคลมุทัง้หมด โดยจดัท�าเป็นความเหน็
เบ้ืองต้นเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา การพิจารณาให้ความเห็น
ของคณะกรรมการฯ สามารถกระท�าได้โดยอสิระ แต่ถ้าเหน็ต่างออกไป  

คณะกรรมการฯ ต้องมีเหตุผลและมีน�้าหนักที่หนักแน่นยิ่งกว่า 
ฝ่ายเลขานกุาร  ระบบการท�างานนีเ้ป็นระบบทีต่รวจสอบซ่ึงกนัและกนั 
และในยุคน้ีการท�างานของคณะกรรมการกฤษฎีกามีความท้าทาย
มากข้ึน ด้วยสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว จึงต้องน�านวัตกรรมทางกฎหมายเข้ามาใช้ในเร่ืองการ 
ออกบังคับกฎหมายมากขึ้นด้วยเช่นกัน

 “ในโลกปัจจุบันทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�าให้เกิดความ
คาดหวังในการท�างานของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ภายใต้เงื่อนไขว่างานท่ีรวดเร็วนั้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์ด้วย เป็น
อะไรที่ค่อนข้างยาก จึงตั้งใจว่าในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ  
ดิฉันจะพยายามปรับปรุงกระบวนการและข้ันตอนการท�างานให ้

 ช่วงเวลาที่เข้ามาท�างานเป็นช่วงวิกฤต

เศรษฐกิจท�าให้มีโอกาสได้จับงานการเงิน  

การธนาคาร และกฎหมายเศรษฐกิจ 

ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โอกาสเหล่านี้ท�าให้เกิด 

การสั่งสมความรู้ความเข้าใจที่ไม่อาจหาได ้

ในต�ารา ไม่มีมหาวิทยาลัยใดที่จะสอนเรา 

ได้ครบถ้วนอย่างนี้  

เร็วขึ้นกว่าเดิม และครบถ้วนถูกต้องอย่างที่เราเคยได้ชื่อในเรื่องนี้มา 
เพือ่ให้ได้ร่างกฎหมายหรอืความเหน็ทางกฎหมายไปใช้ได้ทนักาลและ
มีคุณภาพ โจทย์ท่ีค่อนข้างยากคือต้องหาวิธีการว่าท�าอย่างไรจึงจะ
ท�าให้งานกฎหมายของรัฐสามารถเดินไปได้”

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ์ ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง ก า ร อ อ ก ก ฎ ห ม า ย  
(Regulatory Impact Assessment)

อีกหน่ึงความท้าทายของนักร่างกฎหมายของทุกหน่วยงาน
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน นั่นคือ การจัดท�ากฎหมายที่มี
คุณภาพตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ กฎหมายท่ีมีคุณภาพ
ประกอบด ้วยการวิ เคราะห ์ผลกระทบในการออกกฎหมาย 

(Regulatory Impact Assessment: RIA) การมส่ีวนร่วมของประชาชน
ในทุกขั้นตอนของการตรากฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมายภายหลังที่กฎหมายใช้บังคับแล้ว

“ก่อนที่จะออกกฎหมายอะไรก็ตามจะมีขั้นตอนการรับฟัง 
ความเหน็ของคนทีถ่กูบังคบัใช้กฎหมายว่าผูท้ีเ่กีย่วข้องมคีวามคดิเหน็
อย่างไร เห็นด้วยไหมกับการออกกฎหมายนี้ เพราะหน่วยงานของรัฐ
เมือ่ออกกฎหมายฉบบัหนึง่มกัจะให้ตวัเองมอี�านาจ แล้วก�าหนดภาระ
หน้าทีใ่ห้กบัคนอืน่ทีถ่กูบังคบั ซึง่คอืการสร้างภาระ ไม่ใช่แค่เรือ่งของ
เวลาที่ต้องท�า แต่ยังมีเรื่องของเงื่อนไขทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ด้วย เราจึงต้องสร้างกระบวนการท�างานขึ้นมาเพ่ือจะกรองมิให้เกิด
ภาวะทีเ่รยีกว่า ‘กฎหมายเฟ้อ’ และต้องมกีารประเมนิผลสมัฤทธิด้์วย
ว่าการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตอนต้นหรือไม่ ถ้า
ไม่เป็นไปตามที่คิดก็ต้องมาดูว่ามีอะไรที่ควรปรับปรุงบ้าง การท�าให้
กฎหมายมีคุณภาพจึงมิได้ท�าเฉพาะร่างกฎหมายใหม่เท่านั้น แต่
เป็นการมองภาพกฎหมายทั้งหมดอย่างเป็นระบบ”

วางงานไว้บนโต๊ะท�างาน
 ดร.จารุวรรณใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับงาน ด้วยงานที่รับผิดชอบ

นั้นเกี่ยวกับกฎหมายด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีเงื่อนไขว่าต้องเร็วและ 
ผิดพลาดน้อยท่ีสุด ต้องท�างานให้เร็วโดยมีความละเอียดรอบคอบ
มากที่สุดควบคู่กันไป  อย่างไรก็ตาม เมื่อพระอาทิตย์ตกดิน  
ก็ตั้งม่ันว่าความรับผิดชอบเรื่องงานทั้งหมดจะวางเอาไว้บนโต๊ะ
ท�างาน เม่ือกลับบ้านได้ใช้เวลาเต็มที่ไปกับการดูหนัง ฟังเพลง  
อ่านหนังสือที่ชอบ และอยู่กับสุนัขตัวโปรด

 “ดิฉันถูกสอนมาตั้งแต่ยังเป ็นข้าราชการตัวเล็ก ๆ  โชคดี 
ที่ มี หั ว ห น ้ า ง า น ส อนตั้ ง แ ต ่ ก ลั บม า จ า ก เ รี ย นที่ ฝ ร่ั ง เ ศ ส  
คือ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา คุณพรทิพย์ จาละ  
ท่านคอยย�้าอยู ่ เสมอว่าท�างานกฎหมายอย่าเอางานกลับบ้าน  
ให้วางไว้บนโต๊ะท�างาน เพราะเราท�าเตม็ทีแ่ล้ว พรุง่นีเ้ช้าค่อยมาท�าต่อ  
ดิฉันได ้ใช ้ค�าสอนของท ่านมาเป ็นหลักในการท�างาน หรือ 
ท่านอัชพร จารุจินดา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เป็นอีกท่านที่อธิบายกฎหมายที่ยากให้เป็นเร่ืองง่ายได้ ก็พยายาม
ดวู่าเวลาท่านอธบิายใช้ภาษาพดูอย่างไรบ้าง และได้น�าแบบอย่างทีด่ ี
ของผูบ้งัคบับญัชาอกีหลายท่านมาประพฤติปฎิบัติ แต่ละท่านมีวิธี 
การท�างานทีแ่ตกต่างกนั เรากต้็องรูจ้กัทีจ่ะน�าแบบอย่างนัน้มาพิจารณา 
เห็นว่าท่านมีส่วนดีท่ีน่าจะเข้ากับตัวเราก็พยายามน�ามาปรับใช ้
และพยายามฝึกตัวเองให้ท�างานด้วยวิธีการของท่าน”

 ตัวตนของ ดร.จารุวรรณในวันน้ี จึงมาจากการหล่อหลอม 
การใช้ชีวิตอย่างดีตามบุคคลต้นแบบประกอบเข้ากับประสบการณ์ที่
ได้เรียนรู้และลงมือท�าด้วยตัวเอง
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